



Giám Đốc Thể Thao Trường Wells Được Vinh Danh Hàng Đầu

Khi ông Mike Nolan của Trường Trung Học Ida B. Wells được Hiệp Hội Giám Đốc Thể Thao Oregon (OADA) vinh danh là Giám Đốc Thể Thao của Năm, không ai phấn khích hơn các đồng nghiệp của ông ấy.

“Mike tiếp tục làm việc để cải thiện tất cả các khía cạnh của ban thể thao của chúng tôi,” Jeremy Shetler, huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ của Trường Wells cho biết. “Sự tham gia của anh ấy vượt ra ngoài các bức tường và lĩnh vực trường học của chúng tôi. Anh ấy cố gắng hết sức để kết nối với cộng đồng rộng lớn, bao gồm các tổ chức thể thao thanh thiếu niên khác và các cựu học sinh Trường Wells, và anh ấy đáng được khen ngợi vì điều đó.”

Leann Van Horn, trợ lý giám đốc thể thao tại Trường Wells, đồng ý. “Điều mà hầu hết mọi người không hiểu rõ là Mike đã dành rất nhiều thời gian ở hậu trường để bảo đảm các học sinh-vận động viên của chúng tôi có trải nghiệm tốt nhất có thể được thông qua việc có các chương trình thúc đẩy sự hòa nhập và niềm vui.”

Ông Nolan đã nhận được vinh dự này vào Ngày 17 Tháng 4 tại hội nghị thường niên của Hiệp Hội OADA. Đầu tiên gia nhập Sở Học Chánh Portland với tư cách là giáo viên lịch sử và huấn luyện viên bóng rổ và bóng chày tại Trường Benson vào năm 1999, hai năm sau ông đã chuyển đến nơi lúc đó là Trường Trung Học Wilson. Ban đầu, ông là giáo viên dạy môn xã hội học và huấn luyện viên bóng rổ nữ. Sau đó, vào năm 2017, ông được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao Trường Wells và kể từ đó ông đã thực hiện sứ mệnh của mình là đặt các trẻ em lên hàng đầu và dẫn dắt bằng sự đồng cảm và quan tâm

Ông cũng thích làm việc trực tiếp với ban huấn luyện viên của mình, những người mà ông mô tả là những chuyên gia thực thụ. “Tôi tiếp cận công việc từ quan điểm hợp tác,” ông Nolan nói. “Tôi chỉ ở đây để hỗ trợ và đưa ra hướng dẫn cũng như cố vấn khi cần.”

Ông Nolan trực tiếp biết những tác động tích cực mà các môn thể thao có thể có đối với những thanh niên tham gia. Là người sinh ra ở Thành phố Monroe, Oregon, ông có vinh dự được chơi trong các đội bóng chày và bóng rổ vô địch liên đoàn và tiểu bang ở thành phố của mình. Ông nói, chiến thắng thật tuyệt vời, nhưng điều quan trọng hơn cả là mối quan hệ lâu dài mà ông đã hình thành với các đồng đội của mình và những bài học ông học được, cả trong và ngoài sân vận động.

“Chiến thắng là một mục tiêu nhưng không phải là mục đích của chúng tôi,” ông nói. “Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi vì nó mang lại cho tôi nền tảng vững chắc cho công việc tôi đang làm bây giờ. Bản thân đã có cơ hội thi đấu các môn thể thao ở trường trung học, tôi biết mình cần phải làm gì để các vận động viên học sinh cảm thấy được ủng hộ và vô địch.”

Ông Nolan tin rằng hệ thống hỗ trợ cá nhân của ông - gia đình của ông - đã giúp ông phát triển mạnh trong công việc của mình. Hai cô con gái lớn của ông đã tốt nghiệp PPS, và đứa con út của ông đang học lớp 8 Trường Robert Gray. Ông Nolan đặc biệt biết ơn vợ của ông, Chrissy, người đã hy sinh để ông hoàn thành công việc.

Ông nói: “Cô ấy thật tuyệt vời, đặc biệt là những lúc tôi nhớ nhà.”

Thể thao có thể dạy cho các vận động viên trẻ nhiều điều – tính kiên cường, cách chiến thắng một cách khiêm tốn, cách thua một cách phong nhã, cách đặt đội của mình lên trên mình. Đó là chút khôn ngoan cuối cùng giúp ích nhiều nhất cho công việc của ông Nolan với tư cách là một giám đốc thể thao.

“Tôi không coi giải thưởng này là một vinh dự cá nhân,” ông nói. “Tôi chia sẻ vinh dự này với các huấn luyện viên đồng nghiệp của tôi, những người làm việc rất tốt trong cộng đồng, thấm nhuần những giá trị mạnh mẽ cho các vận động viên học sinh của chúng tôi và phát huy tốt nhất tiềm năng của họ. Tôi cảm thấy may mắn khi là một phần của ban thể thao. Đó là một đặc ân thực sự.”